



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25257

หน้า: 22(บนซ้าย)

Col.Inch: 33.23 Ad Value: 73,106

PRValue (x3): 219,318

ศิลปิน: สีส

หัวข้อข่าว: 'หมอธี' สางทujurิตศธ.ตั้งสอบวินัยร้ายแรงหลายคดี

'หมอธี'สางทujurิตศธ.ตั้งสอบวินัยร้ายแรงหลายคดี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบทุจริตคดีต่าง ๆ ของ ศธ. ประเภทคดีทั่วไปจำแนกรายหน่วยงานที่มีคดีทุจริต 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2558-พฤศจิกายน 2561 มีทุจริต 631 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 365 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.16 ซึ่งคดีทุจริตแต่ละเรื่องมีความซับซ้อนไปมาก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสามฟุฒชอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมมีความคืบหน้าเพียง 5% แต่ขณะนี้การดำเนินการเสร็จแล้ว 100% และกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 11 คน ได้แก่ ผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มการเงิน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่บางส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 29 โดยข้อมูลที่พบเป็นการโกงกันภายในเขตและไม่มีผู้บริหารส่วนกลางเข้าไปเกี่ยวข้อง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบ หรืออควาเรียมสงขลา วิทยาลัยประมงจินตสูสานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วตามที่ ศธ.เสนอ โดยมีข้าราชการระดับ 11 ที่เป็นคนนอกกระทรวงเป็นประธาน แต่ไม่สามารถบอกชื่อประธานได้ เพราะกลัวว่าอาจจะมีกรข่มขู่ประธาน สำหรับโครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ในโครงการ Safe Zone School 12 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีการดำเนินการจัดทำตามสัญญาหมดแล้ว รวมทั้งได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ให้มายกพิจารณาแล้วเช่นกัน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่โดนโทษวินัยร้ายแรง ประมาณ 70 กว่าคน ได้ตั้งแต่ระดับ ผอ.และ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ไปจนถึง ผอ.โรงเรียน

“ที่ประชุมได้รายงานการแก้ปัญหาเงินอุดหนุนนักเรียนข้ามชั้น หรือเด็กผี โดยสพฐ.ได้ตั้งกรรมการลงสุ่มตรวจสอบโรงเรียนหลายแห่งแล้ว และทางพล.อ.โกศลประทุมชาติ ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ภาคอีสานตอนบนและล่าง เพื่อประสานการทำงานร่วมกับทีม สพฐ. หากพบผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการทำรายชื่อนักเรียนข้ามชั้นจริงก็ต้องโดนโทษวินัยร้ายแรงด้วยเช่นกัน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.